

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2021**

-----

**1. Cử tri huyện Lai Vung: “Nếu được, chọn cả 05 ứng viên làm ĐBQH”**

Ngày 12/5, 05 ứng viên đại biểu Quốc hội – đơn vị bầu cử số 03 gồm: Bà Phạm Thị Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phạm Văn Hoà – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Hồng Muội – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành, ông Trần Văn Sáu – Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lai Vung để vận động bầu cử.

Cử tri đánh giá cao tiêu sử, chương trình hành động của các ứng viên; tất cả đều đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri. Cử tri huyện Lai Vung còn bày tỏ, nếu được, chọn cả 05 ứng viên làm đại biểu Quốc hội khoá XV; đồng thời bày tỏ tin tưởng và mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện hiệu quả chương trình hành động, cùng với Quốc hội có những quyết sách đúng đắn để xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chia sẻ với những bức xúc của bà con cử tri liên quan đến vấn đề về nông nghiệp, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, chương trình hành động của ông tập trung vào 04 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó, đặc biệt quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Với Đồng Tháp – “Quê hương nghĩa nặng tình sâu”, ông Hoan khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, dành nhiều nguồn lực, tập trung cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi, đào tạo nhân lực v.v., thúc đẩy sự phát triển không chỉ riêng địa phương mà còn cho hơn 20 triệu dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ông Hoan cũng mong muốn bà con nông dân phải mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, theo hướng an toàn. Quan trọng nhất là phải hợp tác, liên kết với nhau để cùng phát triển. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Tháp Mười**

Đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp (đơn vị số 02) đã tiếp xúc trực tiếp với cử tri huyện Tháp Mười ở các xã: Hưng Thạnh, Thạnh Lợi và Trường Xuân, thị trấn Mỹ An. Riêng cử tri ở 09 xã còn lại được tiếp xúc với các ứng cử viên bằng hình thức trực tuyến.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri được nghe [tóm tắt tiêu sử](#) của từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Trong 05 các ứng cử viên, có 02 ứng cử viên tái cử đại biểu Quốc hội đó là Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong và bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong cho biết, nếu tham gia trên diễn đàn Quốc hội, đồng chí sẽ tập trung kiến nghị, đề xuất cơ chế mới để phát triển tỉnh Đồng Tháp, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông để kết nối địa phương với các đô thị lớn, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, tìm đầu ra cho nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm OCOP.

Cùng với đó là thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, trong đó Tháp Mười là một trong những điểm trọng tâm; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng ngành giáo dục, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận tri thức. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **3. Tiếp tục theo đuổi những vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn**

Đây là một trong những hoạt động mà ông Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khoá XIV, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp (đơn vị số 01) trình bày trước cử tri huyện Hồng Ngự vào ngày 12/5.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, nếu được tiếp tục tham gia Quốc hội, bản thân sẽ phát huy lợi thế của mình trong nắm bắt tình hình, tích cực đi cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri.

Là ứng cử viên khoa học và công nghệ, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; quan tâm đến vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phát triển kinh tế khu vực biên giới của tỉnh v.v.. Thông qua Quốc hội sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các cơ quan Trung ương quan tâm đầu tư các lĩnh vực này. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **4. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri, giải quyết ngay vấn đề bức xúc**

Sáng ngày 12/5, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri xã Tân Thuận Tây (thành phố Cao Lãnh). Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến xã Hoà An và Phường 4 (thành phố Cao Lãnh).

05 ứng cử viên gồm: Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Bí thư Tỉnh uỷ/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đặng Văn Nhữn - Chủ nhiệm Tâm Quê Hội quán (xã Tân Thuận Tây), ông Huỳnh Kim Thuận – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cao Lãnh, bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, ông Phan Văn Thương - Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh.

Với vai trò là người lãnh đạo tỉnh, đồng thời đại diện cho tiếng nói của người dân, ông Phạm Thiện Nghĩa sẽ tiếp tục tham gia thảo luận những quy hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2026 và từng năm, cũng như định hướng phát triển của tỉnh trong những giai đoạn tới. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

### **5. Chuẩn bị phương án phòng, chống Covid-19 phục vụ bầu cử, kỳ thi tốt nghiệp THPT**

Chiều ngày 12/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm việc với lãnh đạo các Sở: Y tế, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho ngày bầu cử và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra 05 phương án ứng phó, thành lập tổ cấp cứu lưu động, xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực thi.

Bên cạnh đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, chu đáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi, Hội đồng thi, chú ý đảm bảo đủ khẩu trang, nước sát khuẩn; xây dựng phương án dự phòng cấp cứu đông người; theo dõi

chặt chẽ để phân loại các trường hợp, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **6. Lập hồ sơ đề nghị xét nâng hạng sản phẩm OCOP lên 5 sao**

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan phối hợp lập hồ sơ trình Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia xem xét đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đạt 5 sao đối với 04 sản phẩm OCOP năm 2020 của tỉnh đạt trên 90 điểm.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện liên quan và các chủ thể nhanh chóng hoàn thiện các yêu cầu theo Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

#### **7. Chấn chỉnh công tác quản lý chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh**

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đối với Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện vào ngày 11/5.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai có hiệu quả các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học giúp cho người chăn nuôi sớm ổn định, phát triển sản xuất; tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đúng theo quy định của pháp luật và các văn bản hiện hành; đồng thời, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo thịt, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949